
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๖ วันเสารท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖  

 

๖ .๒ การสอบถามความคืบหน าการสอบขอเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิด              

เกี่ยวกับกรณีการโอนเงินเกินไปโดยไม หักเปนคาปรับตามสัญญา ตอสำนักงานปลัดกระทรวง                    

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

ศาสตราจารยไพบูลย วิวัฒนวงศวนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไดสอบถาม                       

ถึ งความ คืบหน าการสอบข อ เท็ จจริ งความรับผิ ดท างละเมิ ด  เก่ียว กับกรณี การโอน เงิน เกิน ไป                              

โดยไมหักเปนคาปรับตามสัญญา ตอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดขออนุญาตออกจากหองประชุม เนื่องจากอาจมีสวนเก่ียวของกับการพิจารณาในวาระนี้  

รองศาสตราจารยปริ เยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ ายบริหาร เลขานุการ                  

สภามหาวิทยาลัย ไดแจงท่ีประชุมวาทางสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ไดมีหนังสือ ท่ี อว ๐๒๐๑.๓(๑.๒๑)/๘๔๙๘ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ชี้แจงวาไดตรวจสอบรายชื่อ               

ผูสมควรเปนคณะกรรมการฯ แลวเห็นวาผู ท่ี ไดรับเสนอชื่อเพ่ือเปนคณะกรรมการฯ จำนวน ๕ คน                            

ไมไดมีสถานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ตามขอ ๑๒/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ                        

การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้นจึงใหมหาวิทยาลัยพิจารณา

ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  

สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นวากรณีดังกลาว รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ 

สมุทธารักษ อธิการบดี ปจจุบันมีสถานะเปนขาราชการ ซ่ึงตองใหปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                                    

เปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด สภามหาวิทยาลัยไมมีอำนาจหนาท่ี

แตงตั้งหรือเสนอรายชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการฯ ไปยังปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย              

และนวัตกรรม ท้ังนี้ ตามขอ ๑๒/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  

สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยแจงเรื่องดังกลาวใหสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบ

ท่ีเก่ียวของตอไป 

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตามขอเสนอแนะท่ีประชุม 

 

 


